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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ป#  พ.ศ.2556 

วันท่ี  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโกสัมพี 

ฉบับแก2ไข   ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป#  2556  วันท่ี  15  สิงหาคม  2556  
ผู2มาประชุม 
                     1. นายจง     สีบัวลา  ประธานสภาฯ 

2. นายวินัย   พรมมาตร รองประธานสภาฯ   
3. นางสาวศศิกานต�  สิงห�ใส  ส.อบต.ม.1 
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต�  แอ(นดอย ส.อบต.ม.2 
6. นายประทีป  หลวงจันทร� ส.อบต.ม.3 
7. นายวิโรจน�  บุญต(อ  ส.อบต.ม.3 
8. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
9. นายพรายงาม  จินดาอินทร� ส.อบต.ม.4 
10.  นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5  
11. นายภูทอน  อ(อนนุ(ม  ส.อบต.ม.6 
12.  นายอํานาจ  พรมจันทร� ส.อบต.ม.7 
13. นายดิเรก  ภู(คง  ส.อบต.ม.7 
14. นายจิรัฎฐ�  ฐิติพงษ�ภักด์ิ ส.อบต.ม.8 
15. นางสาววณิชชากร น(วมถนอม ส.อบต.ม.8  
16. นายสมพร  พูลเป<=ยม  ส.อบต.ม.9 
17. นางทองสุข  แก>วสะแสน ส.อบต.ม.9  
18. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
19. นายบุญยงค�  เชียงปา  ส.อบต.ม.11 
20. นายสมนึก  เฮียนตัน  ส.อบต.ม.11 
21. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ� ส.อบต.ม.12 
22. นางฉลอง  กลิ่นซ>อน ส.อบต.ม.12  
23. นายปรีชา    ยุทธพันธ� ส.อบต.ม.13 
24. นายเฉลิมชัย  เกิดหาญ  ส.อบต.ม.13 
25. นายมาลัย  อยู(ดี  ส.อบต.ม.14 
26. นายประทวน  นิลรัตนานนท� ส.อบต.ม.15 
27. นายบุญเลิศ  ขําวงค�  ส.อบต.ม.15 
28. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16 
29. นายวิรัชน�  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17 
30. นายประดิษฐ  สุกน>อย  ส.อบต.ม.17 
31. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม.18 
32. นางดารากร    หล>าหลั่ง  ส.อบต.ม.19 
33. นายมนตรี  อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19 
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34. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
35. นายพยุง   พ่ึงช>าง  ส.อบต.ม.20 
36. นายไพรัตน�  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
37. นายบุญส(ง  อุ(นชาวนา ส.อบต.ม.21 
38. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22 
39. นายลําพูน  จุ(นพันธ�  ส.อบต.ม.22 
40. นางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร>  ส.อบต.ม.23 
41. นางนงนุช  ใจคํา  ส.อบต.ม.23 
42. นายสมคิด  ไชยเลิศ  ส.อบต.ม.24  
43. นางลําคลอง  กองแก>ว  ส.อบต.ม.25  
44. นางปภาวรินท�  อชิตพล  ส.อบต.ม.25 
45. นายสังคม  วงภูดร  เลขานุการสภา  

ผู2เข2าร�วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� นายก อบต. 
2. นายสัมฤทธิ์    เทียมจันทร� รองนายก อบต. 
3. นายบุญชุบ    อ>นศรี  รองนายก อบต. 
4. นายเท่ียง    สมโภชน�  รองปลัด อบต. 
5. นางบุษบา  กIกศรี  ผู>อํานวยการกองคลัง 
6. นายชาตรี  วิริยจารี  ผู>อํานวยการกองช(าง 
7. พ.จ.อ.สังคม  แจ(มหม>อ รักษาการหัวหน>าสํานักงานปลัด 
8. นางสาวลดารัตน�  ม(านมูล  เจ>าหน>าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
9. นางจําลอง   บัวอ(อน  เจ>าหน>าท่ีตรวจสอบภายใน 
10.   นายสมศักด์ิ    สุวรรณรัม ผู>ใหญ(บ>านหมู(ท่ี  16  บ>านทุ(งธารทอง 

ผู2ไม�มาประชุม  
1. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 ลา 
2. นางสาวพิชชา    สัตย�คํา  ส.อบต.ม.5 ลา 
3. นายไพบูลย�  แซ(จ>าง  ส.อบต.ม.10 ลา 
4. นายชูชีพ  อนุยูร  ส.อบต.ม.14 ขาด 
5. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16 ลากิจ 
6. นายอดุลย�  บํารุงจิตร ส.อบต.ม.24 ลาปJวย  

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
นายจง  สีบัวลา   สวัสดีคณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส(วนตําบล  และผู>เข>าร(วมประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  ทุกท(าน  ผมนายจง  สีบัวลา  ประธานสภาฯ  ขอเปMดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  

ประจําป< พ.ศ. 2556  วันท่ี  14  พฤษภาคม  2556  มีสมาชิกสภาฯ  เข>าร(วมประชุมจํานวน  
44  ท(าน  ลา  5  ท(าน  ขาด  1  ท(าน   

นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) - ไม(มี - 
นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป<   
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2556  วันท่ี  11  กุมภาพันธ�  2556  เชิญท(านเลขานุการสภาฯ 
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นายสังคม  วงภูดร เรียนท(านประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  ท(านสมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน   
(เลขานุการสภาฯ) การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป<  พ.ศ.2556  วนัท่ี  11  

กุมภาพันธ�  2556  ขอเชิญท(านสมาชิกสภาฯ ได>ตรวจสอบรายงานการประชุมโดยพิจารณา    
ทีละหน>า  หากมีข>อผิดพลาดหรือต>องการแก>ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให>แจ>ง  (พิจารณาจากหน>าท่ี   
๑ - 23) 

นายจง  สีบัวลา สมาชิกสภาฯ  ท(านใดต>องการแก>ไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ) สมัยท่ี  1  ประจําป<  พ.ศ. 2556  วันท่ี  11  กุมภาพันธ�  2556  ขอเชิญ หากไม(มีผมขอมติท่ี

ประชุมสภาฯ  หากท(านสมาชิกสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกล(าว  ขอให>
ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
นายจง  สีบัวลา  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.1  พิจารณาให>ความเห็นชอบร(างแผนพัฒนาสามป<  (พ.ศ. 2557 -2559)  

เชิญเจ>าหน>าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด   
นางสาวลดารัตน�  ม�านมูล  เรียนท(านประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน  ดิฉัน 
(เจ>าหน>าท่ีวิเคราะห�ฯ) นางสาวลดารัตน�  ม(านมูล  เจ>าหน>าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน  (ชี้แจงรายละเอียดดัง

เอกสารแนบท>ายหมายเลขท่ี  1)  ขอสภาฯ ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบร(างแผนพัฒนาสามป<  
อบต.โกสัมพี  (พ.ศ.2557 - 2559)  หากท(านสมาชิกสภาฯ ต>องการแก>ไขหรือว(าเพ่ิมเติมแผนฯ  
ก็ขอได>แจ>งในท่ีประชุม     

พ.จ.อ. สังคม  แจ�มหม2อ เรียนท(านประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน    
(หน.สนง.สป.) ผม  พ.จ.อ. สังคม  แจ(มหม>อ  รักษาการหัวหน>าสํานักงานปลัด  ตามร(างแผนพัฒนาฯ  หน>าท่ี  

158  ยุทธศาสตร�การส(งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  งานพัฒนา
สุขาภิบาลและสถานท่ี  ท่ีอยู(อาศัย  โครงการจัดหาท่ีอยู(อาศัยให>แก(ผู>ด>อยโอกาส  ผู>สูงอายุ       
ผู>พิการ  โดยมีการต้ังงบประมาณในการจัดสร>างป<ละ  100,000.-  บาท  ขอนําเรียนให>สภาฯ  
ได>พิจารณางบประมาณ  100,000.-  บาทต(อป<นั้นเปSนจํานวนท่ีน>อยไปหรือไม(  งบประมาณ  
100,000.-  บาท  เพ่ือการก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันจํานวน  1  หลัง  ตําบลโกสัมพีเปSน
ตําบลขนาดใหญ(  มีจํานวนหมู(บ>านท่ีอยู(ในความรับผิดชอบจํานวน  25  หมู(บ>าน  ขณะนี้มีการ
ร>องเรียนเกิดข้ึนกรณีของนางสายทอง  บุญลอ  ราษฎรหมู(ท่ี  21  บ>านหนองบง  ซ่ึงเปSนผู>พิการ
ทางสายตาได>ร>องเรียนต(อสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องขาดแคลนท่ีอยู(อาศัย  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดกําแพงเพชรได>เข>ามาตรวจสอบ  ซ่ึงทางผมและนักพัฒนา
ชุมชนในนาม อบต.โกสัมพีก็ได>เข>าร(วมการตรวจสอบในครั้งนี้ด>วย  ซ่ึงทางสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดกําแพงเพชรได>แจ>งว(าสามารถช(วยเหลือได>เพียงเล็กน>อยในด>าน
อุปโภค - บริโภค  แต(ไม(มีงบประมาณในการจัดสร>างท่ีอยู(อาศัย  เรื่องการจัดสร>างท่ีอยู(อาศัยก็
ต>องกลายมาเปSนความรับผิดชอบของท>องถ่ินคือ อบต.โกสัมพี  การต้ังงบประมาณในการก(อสร>าง
บ>านเทิดไท>องค�ราชันป<ละ  1  หลัง  ไม(เพียงพอกับผู>ด>อยโอกาส  ผู>สูงอายุ  ผู>พิการ  ผมเกรงว(า
จะเกิดการร>องเรียนข้ึนมาอีก  ก็ขอให>สภาฯ  ได>พิจารณาในเรื่องนี้ด>วยว(าเราควรท่ีจะเพ่ิมจํานวน
การก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันจากป<ละ  1  หลังเปSนป<ละ  2-3  หลัง ขอสภาฯ  ได>พิจารณา    
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นายจง  สีบัวลา  เชิญสมาชิกสภาฯ  ได>อภิปราย 
(ประธานสภาฯ) 
นายเหมันต�  แอ�นดอย เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายเหมันต�  แอ(นดอย  ส.อบต.ม.2  บ>านหนองแดน 
(ส.อบต.ม.2) งบประมาณ  100,000.-  บาทสําหรับการก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันเปSนจํานวนเงิน

งบประมาณท่ีน>อย  ไม(เพียงพอต(อการก(อสร>าง  เม่ือป<ท่ีผ(านมา  หมู(ท่ี  11  บ>านหนองเตาอิฐ  
ใช>งบประมาณในการก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันจํานวน  1  หลังเปSนเงิน  140,000.-  บาท  
ผมอยากให>เพ่ิมงบประมาณในการก(อสร>างเปSน  150,000.-  บาทต(อการก(อสร>างบ>านเทิดไท>
องค�ราชัน  1  หลัง 

นายจง  สีบัวลา เรียนให>ท่ีประชุมทราบ  ขณะนี้หมู(ท่ี  18  บ>านคลองเจริญกําลังดําเนินการก(อสร>างซ่ึงสร>างความ  
(ประธานสภาฯ) ลําบากใจมาก  งบประมาณ  100,000.-  บาท  ไม(เพียงพอต(อการก(อสร>าง 
นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสังคม  วงภูดร  เรื่องงบประมาณในการก(อสร>างบ>านเทิดไท> 
(เลขานุการสภาฯ) องค�ราชัน  ผมขอได>ศึกษาหนังสือซักซ>อมอีกครั้งว(าสามารถเพ่ิมงบประมาณในการก(อสร>างได>

มากกว(าหนึ่งแสนหรือไม(  ถ>าสามารถเพ่ิมได>ก็จะดําเนินการเพ่ิมงบประมาณให>เพียงพอต(อการ
ก(อสร>าง 

นายวิโรจน�  บุญต�อ เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน�  บุญต(อ  ส.อบต.ม.3  บ>านคลองเมือง  อบต.โกสัมพี 
(ส.อบต.ม.3) เปSน อบต. ขนาดใหญ(  การสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันเพียงป<ละ  1  หลัง  ผมคิดว(าเปSนจํานวนท่ี

น>อยเกินไป  ผมเห็นควรให>สร>างอย(างน>อยป<ละ  2  หลัง 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน  ดิฉันนางสาวมัชฌิมา  จันทรา 
(นายก อบต.) ภรณ�  นายก อบต.  เรื่องการก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชัน  หากสภาฯ  เห็นควรให>มีการ

ก(อสร>างจากเดิมสร>างป<ละ  1  หลัง  ให>เพ่ิมเปSนป<ละ  2  หลัง  นายกฯ  ก็เห็นด>วย  ก็จะได>
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให>  ในการก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันไม(มีงบประมาณสําหรับจ(าย
ค(าแรงให>กับช(างท่ีจะมาดําเนินการก(อสร>างบ>าน  เปSนการร(วมมือร(วมใจกัน  ช(วยเหลือกันภายใน
หมู(บ>าน  ช(วยกันสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชัน  งบประมาณท่ีจัดสรรให>นั้นเพ่ือเปSนค(าวัสดุก(อสร>าง
มิใช(ค(าแรงงาน  ผู>ท่ีมีสิทธิ์ได>รับบ>านเทิดไท>องค�ราชันต>องเปSนผู>ยากไร>หรือผู>ด>อยโอกาสจริง ๆ   
อีกท้ังเปSนคนดี  มีคุณธรรม  เปSนท่ียอมรับของสังคม  มิใช(ว(าใครก็ได>มีสิทธิ์ได>รับบ>านเทิดไท>องค�
ราชัน    

นายสมพร  พูลเป#@ยม เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเป<=ยม  ส.อบต.ม.9  บ>านท(าพุทรา  ผมขอเสนอ 
(ส.อบต.ม.9) การจัดทําแผนฯ  เรื่องการต้ังงบประมาณเพ่ือการก(อสร>างบ>านเทิดไท>องค�ราชันเปSน  

300,000.-  บาท  ส(วนจะสร>างจํานวนป<ละก่ีหลังนั้นก็ค(อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง 
นายจง  สีบัวลา มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการแก>ไขหรือเพ่ิมเติมร(างแผนพัฒนาสามป<  อบต.โกสัมพี   
(ประธานสภาฯ)   (พ.ศ. 2557 - 2559)  อีกหรือไม(ครับ  หากไม(มีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาให>ความ

เห็นชอบร(างแผนพัฒนาสามป<  อบต.โกสัมพี  (พ.ศ.2557 - 2559)  หากท(านสมาชิกสภาฯ  
เห็นชอบร(างแผนพัฒนาสามป<  อบต.โกสัมพี  (พ.ศ.2557 - 2559)  ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
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นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  3.2  พิจารณาให>ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข>อบัญญัติงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)   รายจ(าย  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ครั้งท่ี  6/2556  เชิญเจ>าหน>าท่ีชี้แจง 
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท(านประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน  ผมนาย  
(ผอ.กองช(าง)     ชาตรี  วิริยจารี  ผู>อํานวยการกองช(าง  (ชี้แจงรายละเอียดดังเอกสารแนบท>ายหมายเลขท่ี  2)   
นายจง  สีบัวลา มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการสอบถามเรียนเชิญ  หากไม(มีผู>ใดสอบถาม  ผมขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ)  สภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.2  พิจารณาให>ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข>อบัญญัติ

งบประมาณรายจ(าย  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ครั้งท่ี  6/2556  หากสมาชิกสภาฯ  
เห็นชอบ  ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  3.3  พิจารณาให>ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ(ายประจําป<งบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2556  ครั้งท่ี  6/2556  เชิญเจ>าหน>าท่ีชี้แจง 
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน  ผมนายชาตรี  
(ผอ.กองช(าง)     วิริยจารี  ผู>อํานวยการกองช(าง  (ชี้แจงรายละเอียดดังเอกสารแนบท>ายหมายเลขท่ี  3)   
นายจง  สีบัวลา มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการสอบถามเรียนเชิญ  หากไม(มีผู>ใดสอบถาม  ผมขอมติท่ีประชุม

สภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.3  พิจารณาให>ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ(ายประจําป<
งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ครั้งท่ี  6/2556  หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ  ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  3.4  ท(านดารากร  หล>าหลั่ง  ส.อบต. ม. 19  บ>านวังใหม(  ได>ยื่นญัตติเร(งด(วน   
(ประธานสภาฯ)   ต(อประธานสภาฯ  ก(อนเปMดการประชุมสภาฯ  ขอให>สภาฯ  ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข>อบัญญัติงบประมาณรายจ(าย  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ขอ
เชิญท(านดารากร  หล>าหลั่งได>ชี้แจงต(อสภาฯ   

นางดารากร  หล2าหล่ัง เรียนท(านประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน  ดิฉันนาง 
(ส.อบต.ม.19)       ดารากร  หล>าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  บ>านวังใหม(  ขอยื่นญัตติเร(งด(วนต(อท(านประธานสภาฯ  ขอให>

สภาฯ  ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ(าย  ประจําป<
งบประมาณ  พ.ศ. 2556  หน>าท่ี  80  ข>อท่ี  1.1.1  อุดหนุนกิจการประปาให>แก(สํานักงาน
การประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  งบประมาณ  350,000.-  บาท  เพ่ือดําเนินการขยายเขต
ประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  หมู(ท่ี  19  บ>านวังใหม(  จํานวน  3  จุด  ต้ังจ(ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)     
ขอแก>ไขเปSน    อุดหนุนกิจการประปาให>แก(สํานักงานการประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  
งบประมาณ  350,000.-  บาท  เพ่ือดําเนินการขยายเขตประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  หมู(ท่ี  
19  บ>านวังใหม(  จํานวน  2  จุด  ต้ังจ(ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)  ขอสภาฯ  ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบ 

นายจง  สีบัวลา มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการสอบถามเรียนเชิญ  หากไม(มีผู>ใดสอบถาม  ผมขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.4  พิจารณาให>ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข>อบัญญัติ

งบประมาณรายจ(าย  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2556   หน>าท่ี  80  ข>อท่ี  1.1.1  อุดหนุน
กิจการประปาให>แก(สํานักงานการประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  งบประมาณ  350,000.-  
บาท  เพ่ือดําเนินการขยายเขตประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  หมู(ท่ี  19  บ>านวังใหม(  จํานวน  
3  จุด  ต้ังจ(ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)     
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ขอแก>ไขเปSน    อุดหนุนกิจการประปาให>แก(สํานักงานการประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  
งบประมาณ  350,000.-  บาท  เพ่ือดําเนินการขยายเขตประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดตาก  หมู(ท่ี  
19  บ>านวังใหม(  จํานวน  2  จุด  ต้ังจ(ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)  หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ  ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  3.5  ขออนุมัติจ(ายขาดเงินสะสม  จํานวน  24  โครงการ  งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) ท้ังสิ้น  2,225,100.-  บาท  ตามรายละเอียดโครงการท้ังสิ้น  24  โครงการ  มีการขอแก>ไข

โครงการท่ี  16  โครงการก(อสร>างถังคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประปา  บ>านทุ(งธารทอง  หมู(ท่ี  
16  ขนาด  3.50 X 3.50 X 2.50  เมตร  ปริมาณความจุ  20  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  
85,300.-  บาท  ตามแบบท่ี  อบต.กําหนด  เลขท่ี  กส. 31/2556 
ขอเปลี่ยนแปลงเปSน  โครงการปรับปรุงต(อเติมระบบประปาหมู(บ>าน  บ>านทุ(งธารทอง  หมู(ท่ี  16  
ติดต้ังถังกรองน้ํา  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  4  ใบ  พร>อมตู>คอนโทรลและซับ
เมอร�ทซิเบิล  งบประมาณ  85,300.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  ขอเชิญ  
ส.อบต. ม. 16 ชี้แจง 

นายทองดี  ย้ิมละมัย เรียนท(านประธานสภาฯ  คณะผู>บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู>เข>าร(วมประชุมทุกท(าน  ผมนาย 
(ส.อบต. ม.16) ทองดี  ยิ้มละมัย  ส.อบต.ม.16 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขออนุมัติจ(ายขาดเงินสะสม  ณ  วันท่ี  

14  พฤษภาคม  2556  จากโครงการก(อสร>างถังคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประปา  บ>านทุ(งธาร
ทอง  หมู(ท่ี  16  ขนาด  3.50 X 3.50 X 2.50  เมตร  ปริมาณความจุ  20  ลูกบาศก�เมตร  
งบประมาณ  85,300.-  บาท  ตามแบบท่ี  อบต.กําหนด  เลขท่ี  กส. 31/2556 
ขอเปลี่ยนแปลงเปSน  โครงการปรับปรุงต(อเติมระบบประปาหมู(บ>าน  บ>านทุ(งธารทอง  หมู(ท่ี  16  
ติดต้ังถังกรองน้ํา  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  4  ใบ  พร>อมตู>คอนโทรลและซับ
เมอร�ทซิเบิล  งบประมาณ  85,300.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  

นายชาตรี  วิริยจารี ขออนุญาตประธานสภาฯ  ผมนายชาตรี  วิริยจารี  ผู>อํานวยการกองช(าง  ขออนุญาตชี้แจง 
(ผอ.กองช(าง)      เพ่ิมเติม  โครงการก(อสร>างถังคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประปา  บ>านทุ(งธารทอง  หมู(ท่ี  16  

ขนาด  3.50 X 3.50 X 2.50  เมตร  ปริมาณความจุ  20  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  
85,300.-  บาท  ตามแบบท่ี  อบต.กําหนด  เลขท่ี  กส. 31/2556 
ขอเปลี่ยนแปลงเปSน  โครงการปรับปรุงต(อเติมระบบประปาหมู(บ>าน  บ>านทุ(งธารทอง  หมู(ท่ี  16  
ติดต้ังถังกรองน้ํา  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  4  ใบ  พร>อมตู>คอนโทรลและซับ
เมอร�ทซิเบิล  งบประมาณ  85,300.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เหตุท่ี
ต>องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระบบประปาหมู(ท่ี  16  บ>านทุ(งธารทองยังไม(มีตู>คอนโทรลและ
ซับเมอร�ทซิเบิล  ท่ีจะใช>เพ่ือการสูบน้ําจากถังกรองน้ําท้ัง  4  ใบข้ึนหอถังสูง 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ขอเรียนให>ท่ีประชุมสภาฯ  ได>รับทราบถึงการขอ 
(นายก อบต.) เปลี่ยนแปลงโครงการของหมู(ท่ี  16  บ>านทุ(งธารทอง  เนื่องจากท(านผู>ใหญ(บ>านได>แจ>งขอให>

ดําเนินการเปลี่ยนแปลง  ขอให>สภาฯ  ทุกท(านได>เข>าใจ  สําหรับการขออนุมัติจ(ายขาดเงินสะสม  
จํานวน  24  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  2,225,100.-  บาท  เหตุผลความจําเปSนสําหรับ
การขออนุมัติจ(ายขาดเงินสะสม  ส(วนใหญ(เปSนการขออนุมัติจ(ายขาดเรื่องการก(อสร>างถนน  
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ซ(อมแซมถนน  เพ่ือเปSนการแก>ไขปXญหาความเดือดร>อนของประชาชน  เพ่ือการคมนาคมท่ีดีข้ึน
ประชาชนสัญจรไปมาได>สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  และการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือแก>ไขปXญหา
การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค  บริโภคให>กับประชาชนในตําบลโกสัมพี  (ชี้แจงรายละเอียดดัง
เอกสารแนบท>ายหมายเลขท่ี  4)   

นายจง  สีบัวลา มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการสอบถามเรียนเชิญ  หากไม(มีผู>ใดสอบถาม  ผมขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.5  ขออนุมัติจ(ายขาดเงินสะสม  จํานวน  24  โครงการ  จํานวนเงิน 

2,225,100.-  บาท  ประกอบด>วย 
1. โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านท(าคูณ  หมู(ท่ี  1  สายริมน้ําปMง   
ขนาดความกว>างผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  55  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อย
กว(า  220  ตารางเมตร  ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  96,600.-  
บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 20/2556   หากสมาชิกสภาฯ  เหน็ชอบ  
ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
2. โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านหนองแดน  หมู(ท่ี  2  ซ.ปJามะม(วง  ขนาด 
ความกว>างผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  50  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  
200  ตารางเมตร  ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  93,900.-  บาท  
ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส 21/2556  หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ  ขอให>ยก
มือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
3. โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย  บ>านคลองเมือง  หมู(ท่ี  3  ปริมาณงาน  ระยะทาง 
ยาว  3,000  เมตร  งบประมาณ  99,200.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  
หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ  ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
4.  โครงการปรับปรุงซ(อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ  บ>านมะเด่ือชุมพร  หมู(ท่ี  4  สายบ>าน
ปYาเชิญ  ถนนกว>าง  4.00  เมตร  ยาว  1,565  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม(น>อยกว(า  939.00  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  99,700.-  บาท  ตาม
รายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ  ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
5.  โครงการก(อสร>างประตูปMด-เปMดน้ําพร>อมวางท(อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  1 X 1  เมตร  
จํานวน  20  ท(อน  หมู(ท่ี  5  บ>านโกสัมพี  งบประมาณ  99,000.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.
โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 22/2556   หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
6.  โครงการปรับปรุงซ(อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ จํานวน 4 จุด บ>านไร(ลําปาง หมู(ท่ี  6  
ถนนกว>าง  5.00  เมตร  ยาว  1,250.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตร



๘ 

 

ลูกรังไม(น>อยกว(า  937.50  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  99,600.-  บาท ตามรายละเอียดท่ี 
อบต.โกสัมพีกําหนด  หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
7.  โครงการซ(อมสร>างถนนคอนกรีต  บ>านหนองวัวดํา  หมู(ท่ี  7  สายหน>าวัดหนองวัวดําถึง
โรงเรียนบ>านหนองวัวดํา  ขนาดความกว>างผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.1  เมตร  ยาว  80  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  320  ตารางเมตร  ไหล(ทางกว>างข>างละ  0.5  เมตร  
งบประมาณ  99,300.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 23/25556 
หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
8.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านเขาชัยโพธิ์  หมู(ท่ี  8  สายบ>านนายปXน   
ค(ายเพชร  ขนาดความกว>างผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  50  เมตร  หรือ    
มีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  200  ตารางเมตร  ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  
91,300.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 24/25556         
หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
9.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู(บ>าน  บ>านท(าพุทรา  หมู(ท่ี  9  ปริมาณ
ความกว>าง  4  เมตร  ยาว  55  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  220  ตารางเมตร  ไหล(ทาง
ลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  99,000.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  
เลขท่ี  กส. 25/2556   หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
 10.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านโละโคะ  หมู(ท่ี  10  กลุ(มม>ง  ขนาดความ
กว>างผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  45  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  180  
ตารางเมตร  ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  94,300.-  บาท  ตามแบบ
ท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 26/2556  หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
11.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านหนองเตาอิฐ  หมู(ท่ี  11  ขนาดความกว>าง
ผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  55  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  220  
ตารางเมตร  ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  97,100.-  บาท  ตามแบบ
ท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 27/2556   หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง 
12.  โครงการปรับปรุงซ(อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบหมู(ท่ี  12  บ>านโนนสมบูรณ�  ถนน
กว>าง  4  เมตร  ยาว  1,565  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม(น>อยกว(า  
939.00  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  99,700.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพี
กําหนด  หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 



๙ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
13.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านบุ(งตะคร>อ  หมู(ท่ี  13  ปริมาณความกว>าง  
5  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว  43  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  215  ตารางเมตร  ไหล(
ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.5  เมตร  งบประมาณ  99,000.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพี
กําหนด  เลขท่ี  กส. 28/2556     หากสมาชิกสภาฯ เหน็ชอบ ขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
14.  โครงการก(อสร>างถังกรองน้ําระบบประปาหมู(บ>าน บ>านหนองวัวดํา  หมู(ท่ี  7  ขนาด  
1.50  เมตร  X  1.50  เมตร  สูง 2.00 เมตร งบประมาณ  59,900.-  บาท  ตามแบบท่ี 
อบต.โกสัมพีกําหนด เลขท่ี กส. 29/2556 หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
 15.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านไร(พิจิตร  หมู(ท่ี  15  ปริมาณความกว>าง  

4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  53  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  212  ตารางเมตร  
งบประมาณ  99,000.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 30/2556 
หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
16.  โครงการปรับปรุงต(อเติมระบบประปาหมู(บ>าน  บ>านทุ(งธารทอง  หมู(ท่ี  16  ติดต้ังถังกรอง
น้ํา  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จํานวน  4  ใบ  พร>อมตู>คอนโทรลและซับเมอร�ทซิเบิล  
งบประมาณ  85,300.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  หากสมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
17.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านดงซ(อม  หมู(ท่ี  17  ปริมาณความกว>าง  4  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  54  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  216  ตารางเมตร  ไหล(
ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.50  เมตร  งบประมาณ  98,000.-  บาท ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพี
กําหนด  เลขท่ี  กส. 32/2556   หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
18.  โครงการปรับปรุงซ(อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ  บ>านคลองเจริญ  หมู(ท่ี  18  ถนน
กว>าง  4  เมตร  ยาว  1,565  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม(น>อยกว(า  
939.00  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  99,700.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพี
กําหนด  หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
19.  โครงการปรับปรุงซ(อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ  บ>านวังใหม(  หมู(ท่ี  19  ขนาดกว>าง  
4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม(น>อยกว(า   
600  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  63,700.-  บาท  ตามรายละเอียดท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด       
หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 



๑๐ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
20.  โครงการก(อสร>างถังคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประปา  บ>านคลองแตงโม  หมู(ท่ี  20   
ขนาด  3.50  X  3.50  X  2.50  เมตร  ปริมาณความจุ  20  ลูกบาศก�เมตร  และปรับปรุง
ระบบประปา  งบประมาณ  99,300.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 
33/2556  หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
21.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านหนองบง  หมู(ท่ี  21  ปริมาณความกว>าง  
4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  55  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  220  ตารางเมตร  
งบประมาณ  95,000.-  บาท ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 34/2556      
หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
22.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านมอรังงาม  หมู(ท่ี  22  ปริมาณความกว>าง  
4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  53  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(น>อยกว(า  212  ตารางเมตร  
ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.50  เมตร  งบประมาณ  99,000.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.
โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 35/2556   หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
23.  โครงการก(อสร>างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ>านใหม(ชัยมงคล  หมู(ท่ี  24  สายบ>านนาย
ประภัทร  ขนาดกว>างผิวจราจร  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  55  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม(
น>อยกว(า  220  ตารางเมตร  ไหล(ทางลูกรังกว>างข>างละ  0.50  เมตร  งบประมาณ  
98,500.-  บาท  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีกําหนด  เลขท่ี  กส. 36/2556  หากสมาชิกสภาฯ 
เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
24.  โครงการปรับปรุงซ(อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ  บ>านเนินมะกอกน>อย  หมู(ท่ี  25  
ขนาดถนนกว>าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม(น>อยกว(า  750.00  ลูกบาศก�เมตร  งบประมาณ  79,600.-  บาท ตามรายละเอียดท่ี 
อบต.โกสัมพีกําหนด   หากสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให>ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  44  เสียง  ไม(เห็นชอบ  -  เสียง   
นายจง  สีบัวลา ระเบียบวาระท่ี  3.6  พิจารณาให>ความเห็นชอบ  รับถ(ายโอนโครงการติดต้ังไฟฟYาแสงสว(าง 
(ประธานสภาฯ) บนทางหลวงชนบท  สาย กพ. 3002  แยก  ทล. 104 – เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  (บริเวณ

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพี)  จํานวน  33  ดวงโคม  (ผู>ดําเนินโครงการสํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดกําแพงเพชร  เชิญ ผอ.กองช(างชี้แจง 

นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท(านประธานสภาฯ  โครงการดังกล(าวนั้น  สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ  สมัยท่ีผ(านมาว(า 
(ผอ.กองช(าง) จะรับโอนโครงการดังกล(าวหรือไม(  ขณะนี้โครงการก็ยังไม(ได>มีการดําเนินการ  อบต.ได>รับหนังสือ

จากสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชร  เม่ือวันท่ี  8  มี.ค.  2556  หนังสือเลขท่ี  



๑๑ 

 

คค 0713 / กพ / 837  ลว. 7  มี.ค. 56  เรื่องการติดต้ังไฟฟYาแสงสว(างบนทางหลวงชนบท  
สาย กพ. 3002  แยก  ทล. 104 – เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  (บริเวณโรงเรียนอนุบาลโกสัม
พี)  จํานวน  33  ดวงโคม  โดยแจ>งว(าเม่ือดําเนินการแล>วเสร็จจะส(งมอบการดูแลบํารุงรักษา
และเปSนผู>รับผิดชอบค(ากระแสไฟฟYาให>กับองค�การบริหารส(วนตําบลโกสัมพี  อีกท้ังให>แจ>งผล
ตอบกลับภายในวันท่ี  22  กุมภาพันธ�  2556  หากพ>นกําหนดเวลาดังกล(าว  อบต.โกสัมพี   
ไม(ตอบกลับ  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรจะปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินการตาม
ความเหมาะสม   

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ตามท่ีกรมทางหลวงชนบทให>แจ>งผลตอบกลับภายใน  
(นายก อบต.) วันท่ี  22  กุมภาพันธ�  2556  หากพ>นกําหนดเวลาดังกล(าว  อบต.โกสัมพีไม(ตอบกลับ  

สํานักงานทางหลวงชนบทจะปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินการตามความเหมาะสม  ขณะนี้ก็พ>น
กําหนดมานานแล>วโครงการก็น(าจะมีการโยกย>ายไปดําเนินการท่ีอ่ืนแล>ว  ทางสํานักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรเคยได>เข>ามาพูดคุยกับนายกเพ่ือให>นายกได>เซ็นรับมอบโครงการ  
นายกก็ได>แจ>งไปว(าต>องผ(านความเห็นชอบจากสภาฯ  ก(อน  ก็เห็นใจทางหมู(บ>านซ่ึงการขอรับ
งบประมาณในการดําเนินโครงการนั้นก็ไม(ใช(เรื่องง(าย  กว(าจะได>งบประมาณมาดําเนินการก็
ยากลําบาก  ขณะนี้ค(ากระแสไฟฟYาก็ยังไม(เกินงบประมาณท่ี อบต.  ได>อุดหนุนให>กับการไฟฟYา  
ก็ขอให>สภาฯ  ได>พิจารณาเรื่องการรับถ(ายโอนโครงการดังกล(าว 

นายสมนึก  เฮียนตัน ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน  ส.อบต.ม.11  ขณะนี้โครงการ  
(ส.อบต.ม.11) ยังไม(ได>ดําเนินการและยังไม(มีการโยกย>ายโครงการไปดําเนินการท่ีอ่ืน 
นายสังคม  วงภูดร เรียนท(านประธานสภาฯ  เรื่องการรับถ(ายโอนโครงการจากหน(วยงานอ่ืน ๆ นั้น  จะทําการ 
(เลขานุการสภาฯ) รับโอนได>ก็ต(อเม่ือโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร>อย  มีสภาพใช>งานได>ปกติ  สํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรมีหนังสือสอบถามมายัง อบต.โกสัมพีว(าจะรับถ(ายโอนโครงการ
หรือไม(เม่ือดําเนินการแล>วเสร็จ  ซ่ึงเปSนสิ่งท่ีไม(ถูกต>อง  เกินอํานาจและหน>าท่ีของสภาฯ  ในการ
ลงมติให>ความเห็นชอบรับมอบโครงการ  สภาฯ  ทําได>เพียงให>คํายืนยันต(อท(านนายกว(าถ>า
โครงการดังกล(าวดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร>อย  มีการตรวจรับงานอย(างถูกต>อง  มีสภาพการใช>
งานได>ปกติก็ให>นําเข>าสู(ท่ีประชุมสภาฯ  เพ่ือให>สภาฯ  ได>พิจารณาให>ความเห็นชอบในการรับโอน   

 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรมีหนังสือสอบถามมายัง อบต.โกสัมพีว(าจะรับถ(าย
โอนโครงการหรือไม(เม่ือดําเนินการแล>วเสร็จ  ซ่ึงเปSนสิ่งท่ีไม(ถูกต>อง  ผมเคยนําเรื่องนี้เรียน
ปรึกษากับท(านผู>ตรวจการกรมส(งเสริมฯ  ซ่ึงท(านก็บอกว(ากรมทางหลวงชนบททําไม(ถูกต>อง     
ไม(สมควรท่ีจะถาม อบต.ว(าจะรับโอนโครงการหรือไม(  ถ>ารับโอนก็จะดําเนินการถ>าไม(รับโอนก็จะ
ย>ายโครงการไปดําเนินการท่ีอ่ืนตามความเหมาะสม  ในเม่ือมีงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ก็ควรท่ีจะดําเนินการไปเลยมิใช(มาสอบถามทาง อบต.แบบนี้  ขอเรียนต(อสภาฯ  ว(าสภาฯ ไม(
สามารถลงมติให>ความเห็นชอบในการรับโอนโครงการได>เนื่องจากโครงการยังดําเนินการไม(แล>วเสร็จ   

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ถ>าจะเปSนการระบุไปว(า  สภาฯ  ยินดีท่ีจะรับถ(ายโอน  
(นายก อบต.) ถ>าหากว(ามีการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร>อย  ใช>งานได>ปกติ 



๑๒ 

 

นายสังคม  วงภูดร เรียนท(านประธานสภาฯ  ขณะนี้สภาฯ  ไม(สามารถลงมติให>ความเห็นชอบรับโอนได>เนื่องจาก 
(เลขานุการสภาฯ) การรับโอนในครั้งนี้มิใช(เพียงแค(การรับโอนภารกิจเท(านั้นแต(เปSนการรับโอนทรัพย�สินด>วย  แล>ว

สภาฯ  ทราบหรือยังว(าทรัพย�สินท่ีจะรับโอนมีสภาพเปSนอย(างไร  ดีหรือไม(  สามารถใช>งานได>ดี
ปกติหรือไม(  ขณะนี้โครงการยังไม(มีการก(อสร>างเลย  ตัวอย(างเช(นการรับโอนโครงการ
ถนนลาดยาง  ก(อนท่ีจะมีการรับโอนก็ต>องไปตรวจสภาพงานว(าถนนมีสภาพเปSนอย(างไร  ใช>งาน
ได>ปกติดีหรือไม(  ถ>าไม(ดีก็ต>องให>เจ>าของหน(วยงานเจ>าของโครงการซ(อมแซมให>เรียบร>อยจึงจะรับ
โอนโครงการ / ทรัพย�สินมาเปSนของ อบต.  ในฐานะท่ีผมเปSนเลขุนาการสภาฯ  ผมก็ต>อง
รับผิดชอบเรื่องการลงมติของสภาฯ  การรับโอนทรัพย�สินก็ต>องเปSนทรัพย�สินท่ีมีตัวตนจริง  
โครงการติดต้ังไฟฟYาแสงสว(างบนทางหลวงชนบท  สาย กพ. 3002  แยก  ทล. 104 – 
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  (บริเวณโรงเรียนอนุบาลโกสัมพี)  จํานวน  33  ดวงโคม  ยังไม(มีการ
ดําเนินโครงการแล>วจะให>สภาฯ  ให>ความเห็นชอบในการรับโอนโครงการได>อย(างไร  สํานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการผิดข้ันตอน 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  หากเปSนเช(นนี้  นายกก็ขอให>กองช(างได>ทําหนังสือ 
(นายก อบต.) ตอบกลับไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชร  ขอให>สํานักงานทางหลวงชนบท

ดําเนินโครงการให>เสร็จสิ้นก(อนแล>วจึงค(อยนําเรื่องการรับโอนโครงการดังกล(าวเข>าสู(การพิจารณา
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ  อีกครั้ง  นายกจะตัดสินใจเพียงคนเดียวก็ไม(ได>ต>องผ(านความ
เห็นชอบจากสภาฯ   

นายสมนึก  เฮียนตัน ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก เฮียนตัน ส.อบต.ม.11 ถ>าท(านนายกไม(ทําหนังสือ 
(ส.อบต.ม.11) ตอบรับว(ายินดีท่ีจะรับโอนโครงการ  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรจะไม(ดําเนิน

โครงการอย(างแน(นอน  ผมได>มีโอกาสเข>าร(วมประชุมระหว(างหน(วยงานสํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดกําแพงเพชรกับทางโรงเรียนอนุบาลโกสัมพี  ซ่ึงทางสํานักงานทางหลวงชนบทฯ ก็
ได>แจ>งต(อท่ีประชุมว(าถ>า อบต.โกสัมพีไม(มีหนังสือตอบกลับว(าจะรับถ(ายโอนโครงการฯ  ก็จะไม(
ดําเนินการโครงการฯ  เพราะเกรงว(าถ>ามีการดําเนินโครงการฯ  ไปแล>ว อบต. จะไม(รับถ(ายโอน
โครงการฯ  ซ่ึงภาระค(ากระแสไฟฟYาก็จะเกิดข้ึน  ฝJายท(าน ผอ.โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีก็ติดตาม
ทวงถามเรื่องนี้อยู(ตลอด  หากสภาฯ  ไม(มีการลงมติของสภาฯ  ในวันนี้ผมคิดว(าฝJายทาง
ผู>ใหญ(บ>านหมู(ท่ี  1  คงจะไม(พึงพอใจอย(างแน(นอน  ขณะนี้ค(ากระแสไฟฟYาท่ี อบต.สนับสนุน
ให>กับทางการไฟฟYาก็ยังไม(เกินงบประมาณท่ีได>มีการสนับสนุนให>กับการไฟฟYา  ดวงไฟจํานวน  
33  ดวงโคมท่ีติดต้ังก็เปSนอุปกรณ�ใหม(  ผมคิดว(าไม(น(าจะเปSนปXญหาเรื่องการใช>งานน(าจะใช>งาน
ได>ปกติดีทุกดวง  ตามท่ีท(านปลัดแจ>งว(าถ>าสภาฯ  ลงมติในครั้งนี้ยังไม(สามารถดําเนินการได>  ก็
ขอให>ท(านนายกได>ทําหนังสือตอบกลับไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือให>
การยืนยันว(าถ>าโครงการดังกล(าวดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร>อย ให>งานได>อย(างปกติดี อบต.โกสัมพี
มีความยินดีท่ีจะรับโอนโครงการ  ทางสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรก็น(าจะเข>า
มาดําเนินโครงการ 

 



๑๓ 

 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่ีเข>าร(วมประชุมในวันนี้มีความคิดเห็น 
(นายก อบต.) อย(างไร 
นายสมนึก  เฮียนตัน ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก เฮียนตัน ส.อบต.ม.11  ผมคิดว(าสมาชิกสภาฯ   
(ส.อบต.ม.11) ทุกท(านน(าจะเห็นชอบถ>าหากว(ามีการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร>อย  เส>นทางท่ีจะดําเนิน

โครงการก็ถือเปSนเส>นทางหลัก  เด๋ียวก็ต>องมีการดําเนินโครงการท่ีหมู(บ>านอ่ืน ๆ อีก  ซ่ึงก็เปSน
การสร>างสิ่งท่ีเปSนประโยชน�ให>กับชาวบ>าน  สร>างความเจริญให>กับหมู(บ>านในเขตตําบลโกสัมพี 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  นายกก็อยากให>มีการดําเนินโครงการทุกจุดท่ียังไม(มี 
(นายก อบต.) ไฟฟYาส(องสว(าง  อีกท้ังงบประมาณในการก(อสร>างก็เปSนงบประมาณจากหน(วยงานอ่ืน  เราก็เพียง

รับภาระค(ากระแสไฟฟYา  แม>จะต>องใช>งบประมาณ อบต.ในการก(อสร>างโครงการ  อบต.ก็ต>อง
รับภาระในการจ(ายค(ากระแสไฟฟYาเช(นกัน  แต(การจะรับถ(ายโอนโครงการจากหน(วยงานอ่ืนก็
ต>องปฏิบัติให>ถูกต>องตามระเบียบตามท่ีท(านปลัดได>ชี้แจงให>ทราบ  ถ>านายกลงนามรับโอนโดยไม(
ผ(านความเห็นชอบจากสภาฯ  นายกก็มีความผิด  นายกก็อยากท่ีจะให>มีการปฏิบัติงานท่ีมี
ข้ันตอนถูกต>องตามระเบียบ  ท(านสมาชิกสภาฯ  เปSนผู>ดําเนินการของบประมาณเพ่ือการดําเนิน
โครงการดังกล(าวก็น(าเห็นใจท(านสมาชิก  การของบประมาณต(าง ๆ นั้นไม(ใช(เรื่องง(าย  ขอเรียน
ให>สภาฯ  ได>ทราบ 

นายสมพร  พูลเป#@ยม ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเป<=ยม  ส.อบต.ม.9  ขอเรียนถามท(านนายก 
(ส.อบต.ม.9) กรณีการรับถ(ายโอนโครงการดังกล(าวนี้เปSนกรณีเดียวกับโครงการของหมู(ท่ี  24  และหมู(ท่ี  25  

หรือไม( 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  โครงการดังกล(าวเปSนโครงการลักษณะเดียวกับโครงการของ 
(นายก อบต.) หมู(ท่ี  24  และหมู(ท่ี  25  แต(สําหรับหมู(ท่ี  24  ขณะนี้ยังไม(ได>ลงนามรับถ(ายโอนโครงการ  

โครงการต(าง ๆ  ท่ีมีการรับถ(ายโอนก(อนหน>านี้  เม่ือมีการส(งมอบโครงการนายกเซ็นต�รับทุก
โครงการจนมาเกิดกรณีถนนลาดยางของหมู(ท่ี  11  และหมู(ท่ี  12  ท่ีเกิดปXญหาเกิดการถกเถียง
กันในสภาฯ  นายกเซ็นต�รับมอบโครงการ  ภายหลังรับมอบโครงการทางหลวงชนบทก็มาทําการ
ก(อสร>างถนนให>  สภาฯ  ก็ยอมรับโอนถนน  ท(าน ส.อบต.หมู(ท่ี  11  เปSนผู>ทักท>วงการรับถ(าย
โอนโครงการถนนลาดยาง  การตัดสินใจมิใช(เพียงแค(นายกฝJายเดียวสภาฯ  ต>องมีส(วนร(วมในการ
ตัดสินใจด>วย  นายกขอเรียนถามสมาชิกสภาฯ  ทุกท(านท่ีเข>าร(วมประชุมในวันนี้ว(าท(านยินดี
หรือไม(ท่ีจะรับมอบโครงการดังกล(าวให>กับหมู(ท่ี  1  บ>านท(าคูณ    

นายสมนึก  เฮียนตัน ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก เฮียนตัน ส.อบต.ม.11  เรื่องการรับโอนโครงการ   
(ส.อบต.ม.11) ถนนลาดยางหมู(ท่ี  11  ผมไม(ได>คัดค>านการรับโอนโครงการ  ผมเพียงถามว(าถนนเส>นดังกล(าว

นั้นมีระยะยาง  3,000  เมตรโดยประมาณ  แต(มีการลาดยางเพียง  900  เมตร  จะทําการถ(าย
โอนเฉพาะส(วนท่ีมีการลาดยางหรือว(าโอนให>ตลอดท้ังสาย 

นายสมพร  พูลเป#@ยม ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเป<=ยม  ส.อบต.ม.9  ผมคิดว(าถ>าไม(ปXญหามาก 
(ส.อบต.ม.9) เกินไป  ผมเห็นสมควรรับโอนโครงการ  การยื่นของบประมาณต>องใช>เวลานาน 1 – 2  ป<  มิใช(

ได>มาง(าย ๆ  



๑๔ 

 

นายวินัย  พรมมาตร ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  พรมมาตร  รองประธานสภาฯ  ผมมีความเห็นว(า 
(รองประธานสภาฯ) ให>ท(านนายกทําหนังสือแจ>งกลับไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรว(า  คณะ

ผู>บริหารได>ยื่นญัตติต(อท่ีประชุมสภาฯ   แล>ว  สภาฯ  มีความเห็นว(าให>สํานักงานทางหลวงดําเนิน
โครงการให>แล>วเสร็จเสียก(อนแล>วสภาฯ  ยินดีท่ีจะรับถ(ายโอนโครงการ 

นายวิรัชน�  มีโพธิ์ ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน�  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17   ผมคิดว(าถ>ามีหน(วยงานอ่ืน 

(ส.อบต.ม.17) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการต(าง ๆ  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโกสัมพีแล>วทําให>ตําบล
โกสัมพีมีความเจริญก>าวหน>ามากข้ึนผมเห็นด>วย  และผมก็เห็นด>วยตามท่ีท(านปลัดได>ชี้แจง  ดวง
ไฟส(องสว(างจํานวน  33  ดวง  เม่ือมีการดําเนินการติดต้ัง  ช(างผู>ควบคุมงานก็ต>องมีการสํารวจ
ก(อนท่ีจะมีการส(งมอบงาน  ผมคิดว(าน(าจะใช>งานได>ดีส(องสว(างท้ัง  33  ดวง  ผมคิดว(าท(านนายก
ควรท่ีจะให>การสนับสนุน 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  นายกให>การสนับสนุนทุกโครงการ  แต(สมาชิกในสภาฯ  ทุก 
(นายก อบต.) ท(านท่ีเข>าร(วมประชุมกล>ายืนยันท่ีจะรับโอนโครงการหรือไม( 
นายมาลัย  อยู�ดี ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายมาลัย  อยู(ดี  ส.อบต.ม.14  ผมเห็นควรรับโอนโครงการฯ 

(ส.อบต.ม.14) 
นายวิโรจน�  บุญต�อ ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจย�  บุญต(อ ส.อบต.ม.3  ผมคิดว(าไฟฟYาส(องสว(างเม่ือ 

(ส.อบต.ม.3) ดําเนินการติดต้ังแล>วก็คงจะส(องสว(างดี  แต(ในขณะนี้ยังไม(มีการดําเนินโครงการจะมาให>สภาฯ  
รับโอนโครงการก็เปSนสิ่งท่ีไม(ถูกต>อง 

นายบุญชุบ  อ2นศรี ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายบุญชุบ  อ>นศรี รองนายก อบต.  ขณะนี้ท(านสมาชิกสภาฯ 
(รองนายก อบต.) เกิดความสับสน  ขณะนี้ตามท่ีท(านนายกได>กล(าวไปนั้น  หมายความว(า  ขณะนี้ท(านนายกจะทํา

หนังสือตอบกลับไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรว(า  สภาฯ  ยินดีท่ีจะรับถ(าย
โอนโครงการภายหลังจากท่ีมีการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นและเรียบร>อย  สามารถใช>งานได>ปกติดี  
สภาฯ  มีความเห็นอย(างไรถ>าจะทําการตอบกลับหนังสือแบบนี้  สภาฯ  เห็นด>วยหรือไม(  มิใช(
เปSนการลงมติพิจารณาให>ความเห็นชอบรับถ(ายโอนโครงการ  แต(เปSนการให>คําม่ันและยืนยันว(า
สภาฯ  จะรับถ(ายโอนโครงการภายหลังจากท่ีได>มีการดําเนินโครงการฯ  เสร็จสิ้นเรียบร>อยดี  
สภาฯ  จะรับหรือไม(ถ>ามีการดําเนินโครงการแล>ว 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  ถ>าสภาฯ  ให>การยืนยันว(าจะรับถ(ายโอนโครงการเม่ือโครงการ 
(นายก อบต.) ดําเนินการเสร็จสิ้น  นายกก็ไม(ขัดข>อง  ให>เกียรติในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ  ทุก

ท(าน  และหากเม่ือมีการเสนอขอให>สภาพิจารณาให>ความเห็นชอบในการรับถ(ายโอนโครงการ
ดังกล(าวในการประชุมครั้งต(อไปก็ขอให>สมาชิกสภาฯ  ได>ยกมือลงมติให>ความเห็นชอบในการรับ
ถ(ายโอนโครงการดังกล(าวด>วย 

นายสมนึก  เฮียนตัน เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน  ส.อบต.ม.11  ผมว(าท(านนายกอย(าได>เปSน 
 (ส.อบต.ม.11)  กังวลเพราะตามหนังสือสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชรได>แจ>งแล>วว(าเม่ือดําเนิน 

การแล>วเสร็จจะส(งมอบการดูแลบํารุงรักษาและเปSนผู>รับผิดชอบค(ากระแสไฟฟYาให>กับองค�การ 
บริหารส(วนตําบลโกสัมพี  ถ>าหากว(าดําเนินโครงการแล>วไฟฟYาไม(ส(องสว(างครบท้ัง  33  ดวง 



๑๕ 

 

อบต. ก็ไม(ต>องรับถ(ายโอนโครงการ 
นายจง  สีบัวลา   มีสมาชิกสภาฯ  ท(านใดต>องการจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ถ>าไม(มี   
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระนี้จะไม(มีการลงมติท่ีประชุมสภาฯ  จนว(าโครงการจะดําเนินการแล>วเสร็จจึงค(อยเข>า

สู(การพิจารณาในการประชุมสภาฯ ในคราวต(อไป 
นายจง  สีบัวลา   ระเบียบวาระท่ี  3.7  พิจารณาให>ความเห็นชอบ  การจัดทําโครงการปJาชุมชน  จังหวัด 

(ประธานสภาฯ) กําแพงเพชร  ป<งบประมาณ  พ.ศ.2556  เชิญท(านสมาชิกสภาฯ  หม◌ู (ท่ี 2  บ>านหนองแดน  

และหมู(ท่ี  14  บ>านหนองบัวสามัคคี  ชี้แจงรายละเอียด  
นายเหมันต�  แอ�นดอย เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายเหมันต�  แอ(นดอย  ส.อบต.หมู(ท่ี  2  บ>านหนองแดน 
(ส.อบต.ม.2)  โครงการปJาชุมชน  บ>านหนองแดน  หมู(ท่ี  2  มีความเปSนมาอย(างไรผมไม(ทราบ  ยังไม(มีการ

ประชุมคณะกรรมการปJาชุมชน  ไม(มีการประชาคมภายในหมู(บ>าน  ผู>ใหญ(บ>านเปSนผู>เสนอ
โครงการ  แต(คณะกรรมการปJาชุมชนยังไม(เคยมีการจัดการประชุม  ในความเปSนจริงปJาชุมชน  
หมู(ท่ี  2  บ>านหนองแดน  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  จํานวน  691  ไร(  แต(ในโครงการฯ  ระบุว(าโครงการ
ปJาชุมชนหมู(ท่ี  2  บ>านหนองแดน  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  จํานวน  825  ไร(  จํานวนพ้ืนท่ี  134  ไร(
ท่ีแตกต(างกันนั้น  ผมไม(ทราบว(ามีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนมาได>อย(างไร  ไม(ทราบว(าพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเปSน
พ้ืนท่ีของราษฎรรายใดหรือเปล(า  หากสภาฯ  ให>ความเห็นชอบในการจัดต้ังปJาชุมชนหมู(ท่ี  2  
บ>านหนองแดนเกรงว(าชาวบ>านจะตําหนิสภาฯ  ได>  ส(วนตัวผมนั้นผมไม(กล>าลงมติให>ความ
เห็นชอบเพ่ือสนับสนุนให>มีการจัดต้ังปJาชุมชนในพ้ืนท่ีหมู(ท่ี  2  บ>านหนองแดน  ถ>าจะให>มีการ
ยอมรับก็ต>องให>มีการประชาคมหมู(บ>าน  มีการชี้หลักเขตแดนท่ีแน(ชัด  มีการประชุม
คณะกรรมการปJาชุมชน  หมู(ท่ี  2  บ>านหนองแดน 

นายมาลัย  อยู�ดี เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายมาลัย  อยู(ดี  ส.อบต.หมู(ท่ี  14  บ>านหนองบัวสามัคคี   
(ส.อบต.ม.14) โครงการปJาชุมชนบ>านหนองบัวสามัคคี  หมู(ท่ี  14  พ้ืนท่ีท้ังสิ้น  3,118  ไร(  ไม(มีปXญหา  

ชาวบ>านยินดี  การก(อต้ังปJาชุมชนผ(านการประชาคมจากชาวบ>าน  คณะกรรมการปJาชุมชน      
มีการประชุมจริง  ทุกอย(างมีหลักฐานยืนยัน 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  โครงการปJาชุมชน  เปSนกรณีเช(นเดียวกับการถ(ายโอนโครง 
(นายก อบต.) การก(อสร>างถนน  การก(อสร>างไฟฟYาส(องสว(าง  หน(วยงานศูนย�ประสานงานปJาไม>กําแพงเพชรได>

เข>ามาพบนายกหลายครั้งแล>วเพ่ือขอให>นายกได>ลงนามในการแสดงความคิดเห็นสําหรับโครงการ
ปJาชุมชน  โดยแจ>งว(าเปSนโครงการเร(งด(วน  นายกก็ได>แจ>งกลับไปว(าเร(งด(วนอย(างไรก็ต>องผ(าน
ความเห็นชอบจากสภาฯ  เสียก(อน  เปSนเรื่องของหมู(บ>าน  บางครั้งนายกก็ไม(ทราบว(าพ้ืนท่ีจริง
เปSนอย(างไรจึงเปSนสาเหตุท่ีได>มีการนําเรื่องนี้เข>าสู(ท่ีประชุมสภาฯ  เพ่ือให>สภาฯ  ได>พิจารณา  
เม่ือมีการทักท>วงข้ึนโดยสมาชิกฯ  สภาฯ  ก็คงจะต>องให>ทางคณะกรรมการปJาชุมชนท้ังหมู(ท่ี  2  
บ>านหนองแดน  และหมู(ท่ี  14  บ>านหนองบัวสามัคคี  ได>เข>าชี้แจงรายละเอียดให>สภาฯ  ได>รับ
ทราบ  เม่ือสภาฯ  ยังไม(เห็นด>วยกับการจัดต้ังปJาชุมชน  นายกก็จะยังไม(มีการลงนามตามท่ีศูนย�
ประสานงานปJาไม>กําแพงเพชรได>เสนอเรื่องเข>ามาท่ี อบต.    สําหรับหมู(ท่ี  2  บ>านหนองแดน  
ท(านสมาชิกสภาฯ  ท้ัง  2  ท(านก็เปSนหนึ่งในคณะกรรมการปJาชุมชนหมู(ท่ี  2  ก็ขอให>ท(านได>ไป



๑๖ 

 

ปรึกษากับคณะกรรมการของท(านก(อน  แจ>งให>ทางคณะกรรมทราบด>วยว(าสภาฯ  ยังไม(เห็นด>วย  
ส(วนหมู(ท่ี  14  ไม(มีปXญหาเรื่องการก(อต้ังปJาชุมชน  แต(ด>วยท้ัง  2  โครงการมีการยื่นเรื่องเข>ามา
พร>อมกัน  เปSนปJาชุมชนจุดเดียวกัน  ต>องขอความเห็นชอบจากสภาฯ  พร>อม ๆ กัน  เรื่องนี้ต>อง
รอคณะกรรมการปJาชุมชนหมู(ท่ี  2 ไปทําการสํารวจพ้ืนท่ีใหม(  แล>วจึงนําเข>าสู(การพิจารณาให>
ความเห็นชอบจากสภาฯ  ในการประชุมสภาฯ  คราวต(อไป   

นายจง  สีบัวลา   ระเบียบวาระท่ี 3.7 พิจารณาให>ความเห็นชอบ การจัดทําโครงการปJาชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร 
(ประธานสภาฯ) ป<งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ก็ให>รอการพิจารณาให>ความเห็นชอบจากสภาฯ  พร>อม ๆ กันท้ัง  

2  หมู(บ>านสําหรับการประชุมสภาฯ  ในคราวต(อไป 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการปJาชุมชนมีการก(อต้ังข้ึนมา 

(นายก อบต.)  นานแล>ว  ซ่ึงคณะกรรมการก(อต้ังปJาชุมชุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 5 ป<  เปSนโครงการท่ีมี 
ความต(อเนื่อง  สํารวจความเปลี่ยนแปลงของผืนปJาทุก ๆ  5  ป< 

นายสมพร  พูลเป#@ยม  ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเป<=ยม  ส.อบต.หมู(ท่ี  9  บ>านท(าพุทรา   
(ส.อบต.ม.9) เรื่องการพิจารณาให>ความเห็นชอบโครงการปJาชุมชน  ผมขอเสนอให>คณะกรรมการก(อต้ังปJาชุม

ชุนท้ัง  2  หมู(บ>านได>เข>าชี้แจงรายละเอียดให>ท่ีประชุมสภาฯ  ได>ทราบเพ่ือเปSนข>อมูลในการ
พิจารณาให>ความเห็นชอบในการประชุมสภาฯ  ในสมัยถัดไปน(าจะดีกว(า  อีกท้ังให>การยืนยันต(อ
ท่ีประชุมว(ามีการผ(านการประชาคมจากชาวบ>านจริง  มีการประชุมคณะกรรมการปJาชุมชนจริง  
อีกท้ังเชิญผู>ใหญ(บ>านท้ัง  2  หมู(บ>านเข>าร(วมประชุมในการพิจาณาให>ความเห็นชอบจัดต้ังปJา
ชุมชนด>วย   

นายจง  สีบัวลา   สมาชิกสภาฯ  ท(านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกขอเชิญ  ถ>าไม(มีระเบียบวาระท่ี 3.7 พิจารณาให> 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นชอบ การจัดทําโครงการปJาชุมชน จังหวัดกําแพงเพชรป<งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ก็

ให>รอการพิจารณาให>ความเห็นชอบจากสภาฯ  พร>อม ๆ กันท้ัง  2  หมู(บ>านสําหรับการประชุม
สภาฯ  ในคราวต(อไป  พร>อมท้ังขอให>ผู>ใหญ(บ>าน  และคณะกรรมปJาชุมชนท้ัง  2  หมู(บ>านเข>า
ร(วมชี้แจงรายละเอียดต(อสภาฯ  ให>ได>รับทราบ 

นายจง  สีบัวลา   ระเบียบวาระท่ี  4  ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  สมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการจะเสนอญัตติอ่ืน ๆ  ต(อท่ี  
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯ  เรียนเชิญ 
นางฉลอง  กล่ินซ2อน   เรียนท(านประธานสภาฯ  ดิฉันนางฉลอง  กลิ่นซ>อน  ส.อบต.ม.12  บ>านโนนสมบูรณ�  ขอเรียน 
(ส.อบต.ม.12) ท(านนายกและคณะผู>บริหาร  เรื่องการจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ>านโนนสมบูรณ�  ขณะนี้ศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กบ>านโนนสมบูรณ�ได>เปMดทําการ  โดยรับเด็กเข>ามาเรียนแล>ว  แต(ทางศูนย�ฯ  ยังขาด
อุปกรณ�การเรียนการสอนในบางอย(าง  อีกท้ังไม(มีน้ําประปาใช>ซ่ึงขณะนี้ได>มีการเดินท(อประปา
เรียบร>อยแล>วแต(ยังไม(มีการติดต้ังมิเตอร�วัดน้ําทําให>ยังไม(มีน้ําประปาใช>  อีกท้ังกระแสไฟฟYาก็ยัง
ใช>ไม(ได>  ภายในอาคารศูนย�ฯ  มีการติดต้ังเรียบร>อยแล>วแต(ก็ยังไม(มีการติดต้ังมิเตอร�ไฟฟYา
เช(นเดียวกัน  ไม(ทราบว(าจะมีการติดต้ังมิเตอร�ไฟฟYาให>เม่ือไร  ใครเปSนผู>รับผิดชอบในการ
ดําเนินการดังกล(าว  ขอให>ท(านนายกได>ชี้แจง  

 



๑๗ 

 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  ขอเชิญท(านรองปลัดฯ เท่ียง  สมโภชน�  ผู>ซ่ึงรับผิดชอบเรื่องนี้ 
(นายก อบต.) โดยตรงได>ชี้แจงให>สภาฯ  ได>รับทราบ 
นายเท่ียง  สมโภชน� เรียนท(านประธานสภาฯ  ผมนายเท่ียง  สมโภชน�  รองปลัด อบต.  เรื่องการติดต้ังมิเตอร�ประปา   
(รองปลัดฯ)  อบต. กําลังดําเนินการยื่นขอใช>น้ําประปากับหมู(บ>านโนนสมบูรณ�  มิเตอร�ไฟฟYานั้นการไฟฟYาจะ  

เปSนผู>ติดต้ัง  ขณะนี้ อบต. กําลังเร(งรัดให>การไฟฟYาส(วนภูมิภาคอําเภอโกสัมพีนครเข>าดําเนินการ  
ให>อย(าง  เร(งด(วนซ่ึงขณะนี้ก็ทําการเชื่อมต(อไฟฟYาจากโรงเรียนบ>านโนนสมบูรณ�ให>ใช>ไปพลาง 
ก(อน  ด>านอุปกรณ�การเรียนการสอนฝJายการศึกษาได>ดําเนินการจัดสรรให>กับทางศูนย�ฯ   
เรียบร>อยแล>ว   

นางฉลอง  กล่ินซ2อน   ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ท้ังเรื่องประปาและไฟฟYาต>องใช>เวลาในการดําเนินการก่ีวัน 
(ส.อบต.ม.12) จึงจะแล>วเสร็จ  เพราะว(าขณะนี้ศูนย�ฯ  เปMดดําเนินการแล>ว  เด็กได>เข>าไปเรียนแล>ว  เม่ือวาน

ดิฉันได>เข>าไปดูก็ยังไม(มีการเชื่อมต(อไฟฟYาจากทางโรงเรียน  ไม(มีช(างเข>าไปดําเนินการให>   
นายเท่ียง  สมโภชน� เรียนท(านประธานสภาฯ  ทาง อบต.จะเร(งดําเนินการ  และเข>าไปสํารวจพร>อมท้ังดําเนินการ  
(รองปลัดฯ) แก>ไขปXญหาเรื่องน้ําประปาและไฟฟYาให>มีใช>ได>ในเบ้ืองต>นโดยจะดําเนินการขอใช>ร(วมกับทาง

โรงเรียนบ>านโนนสมบูรณ�ไปก(อน   
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ท(าน ส.อบต. ฉลอง  กลิ่นซ>อน  ก็ได>รับทราบถึงความ 
(นายก อบต.) คืบหน>าเรื่องน้ําประปา  ไฟฟYา  และสื่อการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ>านสมโนน

สมบูรณ�แล>วอย(างไรก็ขอใจเย็น อบต. จะเร(งดําเนินการให>แล>วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด 
นายวิโรจน�  บุญต�อ   ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน�  บุญต(อ  ส.อบต.ม.3  ผมขอเรียนถามท(านนายก 
(ส.อบต.ม.3) เม่ือคราวประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป<  2555  วันท่ี  6  กุมภาพันธ�  2555   

ได>มีการขออนุมัติจ(ายขาดเงินสะสม  โครงการขยายเขตไฟฟYาแรงตํ่าหมู(ท่ี  3  บ>านคลองเมือง  
บริเวณบ>านลุงโหย(ง  งบประมาณ  70,000.-  บาท  โดยช(างได>ทําการสํารวจไปแล>ว  ขณะนี้ยัง
ไม(ได>รับการดําเนินโครงการเลย  อีกเรื่องหนึ่งคือผมได>เขียนคําร>องขอให> อบต.ได>ดําเนินการวาง
ท(อระบายน้ําให>กับเกษตรกรบริเวณท่ีนาของนายเจริญ  อ(อนทอง  ขณะนี้ก็ยังไม(มีการดําเนิน  
ผมเคยได>มาตามเรื่องกับท(านนายก  ก็ได>ทราบว(าท(านนายกได>อนุมัติให>เรียบร>อยแล>ว  ไม(ทราบ
ว(าเปSนเพราะเหตุใดจึงยังไม(มีการดําเนินการ  ขอเรียนถามท(านนายก 

นายจง  สีบัวลา   เชิญท(านนายกได>ตอบคําถาม 
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  เรื่องการขยายเขตไฟฟYาขอให>กองช(างได>ช(วยตามเรื่องว(า 
(นายก อบต.)  ในขณะนี้ได>มีการดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล>ว  แต(ขอแจ>งให>ท(านสมาชิกสภาฯ  ได>รับทราบถึง

ข้ันตอนการดําเนินการของการไฟฟYานั้นค(อนข>างใช>เวลาในการดําเนินการ  ส(วนเรื่องขอให>วางท(อ
ระบายน้ําให>กับเกษตรกรบริเวณท่ีนาของนายเจริญ  อ(อนทอง  ท(อท่ีจะวางนั้นมีจํานวนประมาณ  
20 – 30  ท(อน  ซ่ึงเปSนจํานวนท่ีมากเกินไปหรือเปล(า  เม่ือทําไปแล>วก(อให>เกิดประโยชน�กับ
ประชาชนก่ีคน     

 
 



๑๘ 

 

นายวิโรจน�  บุญต�อ   เรียนท(านประธานสภาฯ  จํานวนท(อท่ีขอ  20  ท(อนจะทําการฝXงท่ีบริเวณนาของนายเจริญ   
(ส.อบต.ม.3) ขอนทอน จะดําเนินการเปSน 2 แถว อีกจุดหนึ่งคือให>มีการฝXงท(อระบายน้ําท่ีบริเวณสระแก>มลิง  

ซ่ึงได>ทราบว(าเจ>าของท่ีได>เข>ามาพูดคุยกับท(านรองปลัดฯ  ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล(าวก็ติดกับท่ีนาของนาย
เจริญ  ขอนทอง  ทุกครั้งท่ีพบชาวบ>าน ๆ ก็จะถามผมมาตลอดก็ฝากให>ท(านนายกได>ช(วยดูแล    
ส(วนประโยชน�ท่ีชาวบ>านได>รับมีชาวบ>านได>รับประโยชน�หลายคน เส>นทางนั้นมีคนท่ีต>องใช>หลาย
คน รถเก่ียวข>าว รถขนบรรทุกข>าวสามารถสัญจรไปมาได>  ชาวบ>านได>รับประโยชน�อย(างแน(นอน
ในการสัญจรไปมา  การขนย>ายพืชผลทางการเกษตรก็ได>รับความสะดวกสบาย 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  นายกจําได>ว(าหมู(ท่ี  3  บ>านคลองเมืองได>รับการสนับสนุนท(อ 
(นายก อบต.)  ระบายน้ําเปSนจํานวนมาก 
นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  เรื่องการขยายเขตไฟฟYาแรงตํ่าของหมู(ท่ี  3 บ>านคลองเมือง   
(เลขานุการสภาฯ) อบต.ได>รับใบแจ>งหนี้จากการไฟฟYาซ่ึงเปSนค(าใช>จ(าย  50%  แรก  ไม(ทราบว(าขณะนี้ดําเนินการ

เสร็จเรียบร>อยแล>วหรือยัง  ทุกหมู(บ>านขอให>ท(านสมาชิกสภาฯ ได>ช(วยตรวจสอบว(ามีการ
ดําเนินการแล>วหรือยัง  เรียบร>อยหรือไม(  เปSนอย(างไร  ถ>าไม(ดีไม(ถูกต>องก็จะได>แจ>งให>การไฟฟYา
เข>ามาดําเนินการแก>ไขให>ใช>งานได>ดีตามปกติ  การอนุมัติให>ดําเนินการขยายเขตไฟฟYานั้นให>มี
การดําเนินการต้ังแต(เดือนกุมภาพันธ�  ป< พ.ศ. 2555  จนขณะนี้ยังดําเนินการไม(แล>วเสร็จ  
ขอให>กองช(างได>ช(วยดําเนินการตรวจสอบความเรียบร>อย  หมู(บ>านใดท่ียังไม(ได>ดําเนินการหรือ
ดําเนินการแล>วแต(ยังไม(เรียบร>อยก็ขอให>ได>เร(งรัดให>การไฟฟYาได>รีบเข>ามาดําเนินการให>แล>วเสร็จ
ก(อนท่ีจะมีการจ(ายชําระเงินงวดสุดท>าย 

นายจง  สีบัวลา   มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดต>องการจะเสนอญัตติอ่ืน ๆ ต(อท่ีประชุมสภาฯ  อีกหรือไม(  เรียนเชิญ   
(ประธานสภาฯ)  
นางฉลอง  กล่ินซ2อน   ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ดิฉันนางฉลอง  กลิ่นซ>อน  ส.อบต.ม.12  บ>านโนนสมบูรณ�   
(ส.อบต.ม.12) ขอแจ>งเรื่องครูผู>ดูแลเด็กท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ>านโนนสมบูรณ�  ขณะนี้มีครูปฏิบัติงานเพียงคน

เดียว  ในขณะท่ีมีเด็กท่ีอยู(ในความดูแลจํานวนมากกว(า  20  คน  ขณะนี้ต>องทําการจ>าง
ประชาชนในหมู(บ>านได>มาช(วยดูแลเด็ก  เนื่องจากเจ>าหน>าท่ีเพียงคนเดียวไม(สามารถดูแลเด็กได>
อย(างท่ัวถึง  ค(าจ>างท่ีได>นั้นก็ได>จากการขอบริจาคจากผู>ปกครองเด็กคนละ  200  บาทต(อเดือน  
ซ่ึงผู>ปกครองบางท(านก็ยินดีให>ความช(วยเหลือแต(บางท(านก็ไม(ยินดีท่ีจะให>ความช(วยเหลือ  ดิฉัน
อยากให> อบต.ได>ช(วยจัดหาครูผู>ดูแลเด็กเพ่ิมอีกสัก  1  คน  ซ่ึงในวันต(อ ๆ  ไปดิฉันเกรงว(าจะเกิด
ปXญหาเรื่องค(าแรงท่ีไปจ>างประชาชนในพ้ืนท่ีมาช(วยดูแลเด็ก  ในวันข>างหน>าก็จะมีเด็กท่ีเข>ามา
เรียนท่ีศูนย�ฯ  จํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ  ขอให>ท(านนายกได>พิจารณา  

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  เรื่องครูผู>ดูแลเด็กประจําศูนย�ฯ  บ>านโนนสมบูรณ�  ขณะนี้ก็ได> 
(นายก อบต.) ให>คุณครูท่ีประจําท่ีศูนย�ฯ  บ>านหนองแดนไปประจําศูนย�ฯ บ>านโนนสมบูรณ�  1  ท(านซ่ึงแต(ก(อน

คุณครูก็จะประจําอยู(ท่ีศูนย�  บ>านหนองแดน  และขณะนี้  อบต.  กําลังท่ีจะเปMดสอบคัดเลือกครู
ผู>ดูแลเด็ก  ในขณะนี้ก็จะต>องทําการจ>างเหมาบริการเพ่ือมาทําหน>าพ่ีเปSนพ่ีเลี้ยงเด็กไปก(อนท้ัง  2  
ศูนย�ฯ  คือท่ีศูนย�ฯ  บ>านหนองแดน  และศูนย�ฯ  บ>านโนนสมบูรณ�  ส(วนท่ีท(านสมาชิกหมู(ท่ี  12  



๑๙ 

 

แจ>งว(าจะเก็บจากผู>ปกครองเด็กนั้นจะไม(มีการเรียกเก็บ  ในส(วนค(าจ>างนั้น  อบต.มีงบประมาณ
เพียงพอท่ีจ>างพ่ีเลี้ยงมาช(วยดูแลเด็กท่ีศูนย�ฯ  จ>างไปเรื่อย ๆ  จนกว(าจะมีการบรรจุแต(งต้ังครู
ผู>ดูแลเด็กท้ัง  2  ศูนย�ฯ 

นายสมพร  พูลเป#@ยม   ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเป<=ยม  ส.อบต.ม.9  บ>านท(าพุทรา   
(ส.อบต.ม.9) ขอเรียนถามคณะผู>บริหาร  โครงการก(อสร>างต(าง ๆ  ตามข>อบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําป<

งบประมาณ  พ.ศ. 2556  มีการประกาศจัดซ้ือ – จัดจ>างบ>างหรือยัง   
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  ขณะนี้ได>ประกาศงานจ>างไปหลายโครงการแล>ว  และเริ่มมี 
(นายก อบต.) การเรียกผู>รับจ>างเข>ามาทําสัญญาจ>างบ>างแล>ว บางโครงการผู>รับจ>างก็เข>ามาเริ่มดําเนินการบ>างแล>ว 
นายสมพร  พูลเป#@ยม   ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ  ท่ีผมได>เรียนถามเนื่องจากว(าผมเข>ามาประสานงานท่ี อบต.เกือบ 

(ส.อบต.ม.9) ทุกวัน  ผมก็จะเดินไปดูท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�  ผมไม(เห็นมีการติดประกาศประชาสัมพันธ�การ
จัดซ้ือ – จัดจ>าง  ชาวบ>านก็ทวงถามว(าป<นี้ไม(เห็นมีงบประมาณอะไรเข>ามาภายในหมู(บ>านเลย 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ� เรียนท(านประธานสภาฯ  ขณะนี้ อบต.ได>มีการประชาสัมพันธ�การจัดซ้ือ-จัดจ>างไปหลาย 
(นายก อบต.) โครงการ  ทางเว็ปไซด�ของ อบต.ก็ประกาศ  สามารถติดตามได>จากเว็ปไซด�ของ อบต.โกสัมพี  มี

โครงการหลาย ๆ  โครงการท่ีเริ่มดําเนินการท้ังงานคอนกรีต  งานลูกรัง  ภายหลังกลับจาก
โครงการศึกษาดูงาน  โครงการต(าง ๆ ของอบต.โกสัมพีก็เริ่มดําเนินการ  มีหลาย ๆ โครงการท่ี
ประกาศไป 

นายจง  สีบัวลา มีสมาชิกสภาฯ  ท(านใดต>องการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม(  หากไม(มีผมขอปMด 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกท(านท่ีเข>าร(วมประชุม   

ปEดประชุมเวลา  13.30  น.  

          
               (ลงชื่อ)                                                 ผู>บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสังคม  วงภูดร) 
     เลขานุการสภาองค�การบริหารส(วนตําบลโกสัมพี 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายจง  สีบัวลา) 
ประธานสภาองค�การบริหารส(วนตําบลโกสัมพี 

 
ผู>ตรวจรายงานการประชุมถูกต>องแล>ว 

 
                                             (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมพร  พูลเป<=ยม) 
สมาชิก อบต.หมู(ท่ี 9           



๒๐ 

 

 
 

                              (ลงชื่อ)                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายปรีชา  ยุทธพันธ�) 
สมาชิก อบต.หมู(ท่ี 13 

                         

                                        (ลงชื่อ)                                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายเหมันต�  แอ(นดอย) 
สมาชิก อบต. หมู(ท่ี 2 


